

**HAI BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI...** (Tiếp theo trang 1)

cũng ghi nhận những giải pháp Bộ trưởng đã nêu nhằm đẩy nhanh giải quyết hồ sơ đối với người có công; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả các trung tâm cai nghiện ma túy... trong thời gian tới; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những yêu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

quản lý an toàn thông tin mạng, việc xử lý tố chức, cá nhân có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin, điện tử gây hoang mang dư luận, thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác, việc kiểm duyệt chương trình, nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Trước những vấn đề được đưa ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động quản lý các vấn đề an ninh mạng. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục xử lý nghiêm những sai phạm của các cơ quan báo chí;

tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo chí, các trang thông tin truyền truyền người dùng, công đồng tham gia thúc đẩy văn hóa ứng xử khi tham gia mạng xã hội; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao...

Kết luận phiên chất vấn, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, các câu hỏi bám sát nội dung. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời chi tiết, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ban, ngành liên quan có sự vào cuộc, chung sức cùng Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý thông tin.

**CHUNG KẾT CUỘC THI...** (Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/4, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cấp tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT cấp tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự.

Tham gia vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT cấp tỉnh năm 2017 có 3 đội tuyển đến từ các trường: THCS Vũ Tây (Kiến Xương), THCS Thụy Liên (Thái Thụy) và THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Đây là các đội đã giành giải nhất, nhì có số điểm cao nhất tại vòng loại cuộc thi cấp tỉnh. Với các kiến thức về ATGT được học, các thí sinh đã tranh tài sôi nổi, trả lời các câu hỏi, thi hùng biện về lĩnh vực ATGT qua 4 phần thi: khởi động, tăng tốc, vượt chướng ngại vật và về đích. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, đồng thời hướng dẫn thanh thiếu niên, các em học sinh những kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Kết thúc cuộc thi, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã trao cờ, giấy chứng nhận, phần thưởng cho đội tuyển Trường THCS Kỳ Bá đạt giải nhất, đội tuyển Trường THCS Thụy Liên đạt giải nhì, đội tuyển Trường THCS Vũ Tây đạt giải ba, các đội tuyển: Trường THCS Nam Hà (Tiền Hải), THCS Hợp Hưng (Đông Hưng), THCS An Thanh (Quỳnh Phụ), THCS Lý Nam Đế (Hưng Hà), THCS Việt Thuận (Vũ Thư) đạt giải khuyến khích.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trả lời những câu hỏi do các đại biểu đưa ra, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm hiện nay: công tác

**TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM...** (Tiếp theo trang 1)

này đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được xem là giải pháp đột phá hiện nay cho nông nghiệp Thái Bình. Tính đến hết năm 2016, tổng diện tích đất nông nghiệp được tích tụ trên địa bàn tỉnh là 3.220,6ha. Trong đó lĩnh vực trồng trọt 743,9ha; chăn nuôi 319,7ha; thủy sản 2.157ha. Diện tích đất tích tụ từ 10ha trở lên là 1.877ha; có 36 tổ chức và 343 cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất. Các hình thức tích tụ chủ yếu gồm: dồn điền đổi thửa; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thuê đất trực tiếp của người sử dụng đất; góp ruộng đất để sản xuất.

sản xuất nông nghiệp. Việc phải dùng đất đi thuê đầu tư sản xuất tạo tâm lý không yên tâm của các nhà đầu tư khiến sự muốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp do lo ngại thời gian thuê ngắn. Hầu hết các mô hình tích tụ ruộng đất có chưa bảo đảm thủ tục về đất đai, ảnh hưởng tới công tác quản lý đất đai và khi có vướng mắc phát sinh sẽ khó khăn trong việc giải quyết. Nhà nước chưa có quy định chính sách cụ thể trong việc định giá thuê, thời hạn thuê để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người đi thuê và chủ thể cho thuê dẫn đến giá cả thuê đất ở nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay rất khác nhau. Công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả và kinh nghiệm của Thái Bình trong quá trình thực hiện tích tụ, tập

trung đất đai thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với những cơ chế, chính sách đã và đang được triển khai, việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lớn của tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý trong quá trình tích tụ ruộng đất nên tiến hành thanh tra nội bộ cơ chế tích tụ, tập trung đất đai hiện nay vẫn đang trong quá trình thí điểm, chưa có hành lang pháp lý đầy đủ. Đồng chí đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Đoàn tiếp tục được về tìm hiểu, nghiên cứu thực tế ở một số mô hình khác tại Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trước đó, chiều ngày 17/4, Đoàn đã đi khảo sát, tìm hiểu về kinh nghiệm thuê đất của Công ty TNHH Hưng Công để sản xuất nông nghiệp.

**TIỀN HẢI, HƯNG HÀ...** (Tiếp theo trang 1)

cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng quê hương Tiền Hải ngày càng giàu đẹp.

**TÓ YÊN**  
(Sinh viên thực tập)

Sáng ngày 18/4, huyện Hưng Hà tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017). Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ kỷ niệm.

với Tổ quốc. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Hưng Hà đã tiến đưa hàng vạn người con lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường; xây dựng 32 làng xã chiến đấu, đánh 456 trận lớn, nhờ làm nên những chiến công vang dội. Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với chi viện sức người, quần dân Hưng Hà đã chi viện hơn 100.000 tấn lương thực và hàng nghìn tấn thực phẩm cho chiến trường miền Nam. Với những thành tích to lớn, huyện Hưng Hà vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; tặng thưởng Huân chương

Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; Chính phủ và Bác Hồ tặng cờ "Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch".

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong thời gian tới, LLVT huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng ngày càng phát triển bền vững.

**MAI THỤY**

**Xử lý 40 vụ vi phạm Luật Đê điều**

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ đầu năm 2017 đến nay, các hạt quản lý đê điều đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn 40 vụ vi phạm Luật Đê điều. Trong đó có 20 vụ làm nhà, hàng quán trong hành lang đê; 6 vụ đào

đất trong phạm vi bảo vệ đê; 14 vụ vi phạm khác. Hiện nay, số vụ vi phạm Luật Đê điều tuy có giảm so với những năm trước nhưng tính chất các vụ việc vi phạm lại phức tạp hơn như: tình trạng chất thải quá cao ở bãi sông, đĩnh kê; xe quá khổ, quá tải hoạt động làm hư hỏng mặt đê... Trong thời

gian tới, Chi cục Thủy lợi tiếp tục cùng với các huyện, thành phố và các ngành chức năng tiếp tục thống kê các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ đê để có kế hoạch di dời và thực hiện đối với các công trình không phù hợp so với quy hoạch đê điều của tỉnh.

**PHẠM HƯNG**



▲ Bãi tập kết vật liệu xây dựng ven đê Trà Lý đoạn qua địa phận phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình.

◀ Mặt đê Trà Lý đoạn qua địa phận xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải chở vật liệu xây dựng.

**VIẾT TIẾP TRANG SỬ VÀNG...**

(Tiếp theo trang 1)

"bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, giáo dục quốc phòng toàn dân, huấn luyện, diễn tập, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các chương trình kinh tế và các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư. Những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT Thái Bình trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Năm nay, Thái Bình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017) đứng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Đây cũng là dịp đặc biệt để chúng ta ôn lại truyền thống, thêm tự hào, trân trọng, biết ơn công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để viết nên trang sử vàng truyền thống của quê hương, dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tinh thần cách mạng ấy của lớp lớp cha anh đi trước sẽ mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên cho thế hệ trẻ hôm nay sống, chiến đấu, lao động và học tập, chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, phát huy cao độ truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình càng đề cao trách nhiệm chính trị, với ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, bằng những việc làm thiết thực, tích cực xây dựng LLVT tỉnh nhà cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đảng bộ, quân và dân Thái Bình nguyện ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, viết tiếp trang sử vàng của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới.

**THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT**

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch trên địa bàn thành phố Hưng Hà:

1. Khu đất giáp phố Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 7, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình (khu sinh vật cảnh).  
- Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá  
- Diện tích: 748,3m<sup>2</sup> (Bảy trăm bốn mươi tám phẩy ba mét vuông)  
- Số lô: 02 lô (hai lô); gồm:

+ Lô 01 có một mặt giáp phố Lý Thường Kiệt, một mặt giáp phố Đinh Tiên Hoàng, diện tích 355,7m<sup>2</sup>;  
+ Lô 02 có một mặt giáp phố Lý Thường Kiệt, một mặt giáp ngõ, diện tích 392,6m<sup>2</sup>.

Giá khởi điểm bán trọn gói cả 02 lô: 17.852.773.700 đồng (Mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi ba nghìn, bảy trăm đồng)

2. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 9, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Khối Dân vận Thành ủy cũ).  
- Diện tích: 306,5m<sup>2</sup> (Ba trăm linh sáu phẩy năm mét vuông);  
- Số lô: 01 lô (Một lô).

Giá khởi điểm: 18.052.850.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3. Khu đất giáp phố Hai Bà Trưng, thuộc tổ 17, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu đất trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân cũ).  
- Diện tích, số lô đất được quy hoạch bán đấu giá  
- Diện tích: 239,0m<sup>2</sup> (Hai trăm ba mươi chín mét vuông);  
- Số lô: 01 lô (Một lô).

Giá khởi điểm: 12.533.160.000 đồng (Mười hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 15/5/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố, số 411 đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

**HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRẦN TRỌNG THÔNG BÁO**

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc

Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng

Mở thưởng ngày 15 tháng 4 năm 2017

Số trúng thưởng: **88945**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể Quý khách hàng và chúc mừng Quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng - Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03 phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.